



Ngày 12 tháng 02 năm 2025

Liên hệ: Sheri Pierce, 279-203-1426

spierce@calquake.com

Patrick George, 916-202-1982

pgeorge@ka-pow.com

TÀI TRỢ EARTHQUAKE BRACE + BOLT HIỆN ĐÃ SẴN CÓ CHO NHIỀU CHỦ NHÀ ĐỦ ĐIỀU KIỆN Ở CALIFORNIA HƠN

Chương trình cải tạo chống động đất cung cấp khoản tài trợ lên tới 3000 đô la để giúp cải thiện sự an toàn của những ngôi nhà cũ tại hơn 1100 mã ZIP.

Sacramento, CA – Ngày 12 tháng 02 năm 2025 – Theo thông báo ngày hôm nay của Chương trình Giảm nhẹ Thiệt hại Nhà ở California ([CRMP](#)), cửa sổ nộp đơn xin tài trợ Earthquake Brace + Bolt năm 2025 hiện đã mở. Chương trình Giảm nhẹ Thiệt hại Nhà ở California ([CRMP](#)) thông báo về việc mở cửa sổ nộp đơn xin trợ cấp Earthquake Brace + Bolt năm 2025. Các chủ nhà ở California hiện đủ điều kiện để nộp đơn xin tài trợ cải tạo chống động đất Earthquake Brace + Bolt ([EBB](#)) để giúp ngôi nhà của họ ít bị hư hại hơn do động đất. Năm nay, có 303 mã ZIP mới được bổ sung, nâng tổng số mã ZIP đủ điều kiện lên 1118. Kể từ hôm nay, ngày 15 tháng 1 năm 2025 cho đến ngày 26 tháng 3 năm 2025, những chủ nhà đủ điều kiện có thể nộp đơn xin tài trợ cải tạo chống động đất lên tới 3000 đô la tại EarthquakeBraceBolt.com.

Khoản tài trợ hơn 20 triệu đô la sẽ được cung cấp để giúp bù đắp chi phí cải tạo chống động đất bằng cách gia cố móng của những ngôi nhà cũ và các bức tường bên dưới nhà, nếu có, giúp chúng ít bị hư hại do động đất hơn. Kể từ khi chương trình EBB 2013 ra mắt, hơn 28500 chủ nhà ở California đã nhận được hỗ trợ tài trợ để gia cố nhà cửa bị thiệt hại do động đất gây ra. Chương trình tài trợ EBB được quản lý bởi Chương trình Giảm thiểu Thiệt hại Nhà ở California ([CRMP](#)), một Cơ quan Thẩm quyền Chung giữa Cơ quan Động đất California ([CEA](#)) và Văn phòng Dịch vụ Khẩn cấp của Thống đốc California ([Cal OES](#)).

Janiele Maffei, Giám đốc phụ trách chương trình Giảm thiểu Thiệt hại Nhà ở của Cơ quan Động đất California cho biết: "Việc gia cố nhà cửa thông qua chương trình Earthquake Brace + Bolt không chỉ giúp giảm nguy cơ thiệt hại tốn kém mà còn giúp chủ nhà an tâm khi biết rằng tài sản của họ được chuẩn bị tốt hơn để chống chọi với động đất". "Bằng cách nỗ lực nộp nhiều đơn đăng ký hơn trong năm nay, chúng tôi đang cố gắng tạo ra các tác động đáng kể trong việc bảo vệ nhà cửa và các gia đình ở California trước những tác động tàn phá của động đất."

Những chủ nhà đủ điều kiện về thu nhập cũng có thể đủ điều kiện nhận tài trợ bổ sung. Có khoản tài trợ bổ sung lên đến 7000 đô la dành cho các hộ gia đình có thu nhập hằng năm từ 89040 đô la trở xuống, có thể tài trợ lên tới 100% số tiền cần thiết để trang trải cho việc cải tạo chống động đất. Tiền trợ cấp sẽ phụ thuộc vào việc đáp ứng các yêu cầu về điều kiện và nguồn tiền có sẵn.

"Việc cải tạo chống động đất là nền tảng để tạo nên một California an toàn hơn và kiên cường hơn. Tom Welsh, Tổng giám đốc điều hành của Cơ quan Động đất California cho biết: "Bằng cách gia cố những ngôi nhà cũ sử dụng các biện pháp chống động đất đã được chứng minh, chúng tôi không chỉ bảo vệ các gia đình và khoản đầu tư của họ mà còn giảm bớt áp lực tiềm tàng cho cộng đồng trong trường hợp xảy ra động đất lớn". "Mỗi ngôi nhà được cải tạo sẽ giúp chúng ta đến gần hơn với mục tiêu về một California kiên cường hơn."

Bắt đầu từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 26 tháng 3 năm 2025, những chủ nhà có đủ điều kiện có thể nộp đơn xin trợ cấp cải tạo tại EarthquakeBraceBolt.com, nơi họ cũng có thể tìm thấy thông tin chi tiết về chương trình, chọn một

Đơn vị tổng thầu được cấp phép tại California và [xem danh sách Mã ZIP đầy đủ](#) và các khu vực của chương trình. Mã ZIP mới của chương trình EBB bao gồm các khu vực trong và quanh Quận Los Angeles, Riverside và San Diego.

Giới thiệu về Earthquake Brace + Bolt (EBB)

Được thành lập bởi Chương trình Giảm thiểu Thiệt hại Nhà ở California, EBB cung cấp tới 3000 đô la để giúp các chủ nhà ở California cải tạo nhà ở nhằm giảm thiểu thiệt hại tiềm ẩn do động đất gây ra. Việc cải tạo nhà ở chống động đất giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu động đất tốt hơn, chẳng hạn như rung lắc mặt đất và sụt lún đất, bằng cách bắt bu lông vào móng nhà và gia cố thêm xung quanh chu vi không gian bên dưới. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: <https://www.EarthquakeBraceBolt.com>.

Giới thiệu về Chương trình Giảm nhẹ Thiệt hại Nhà ở (CRMP)

CRMP được thành lập vào năm 2011 để giúp người dân California gia cố nhà cửa chống lại thiệt hại do động đất. CRMP là cơ quan có thẩm quyền chung do Cơ quan Động đất California và Văn phòng Dịch vụ Khẩn cấp của Thống đốc California thành lập. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập:

<https://www.californiaresidentialmitigationprogram.com/>.

###